

Thư chúc mừng nhân viên công ty và quản lý bán hàng cho Bộ phận Lễ hành – CWD Tours, từ ngày 29 – 31/10/2014, đoàn cán bộ CWD đã có chuyến tham quan Hội chợ ITB Asia 2014 tại Singapore để mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các đối tác kinh doanh để tận dụng nguồn khách gia, cũng như trao đổi kinh nghiệm và cập nhật dịch vụ, sản phẩm mới.

Bên cạnh dịch vụ khách sạn, CWD vẫn đưa ra những dịch vụ lễ hành CWD Tours nhằm thúc đẩy mở rộng thị trường, tăng trưởng số lượng và chất lượng nguồn khách nước ngoài vào du lịch Việt Nam. Với ưu thế trong việc cung cấp cho thuê phòng hội thảo và các doanh nghiệp, CWD hướng đến các chương trình MICE (du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng,...) nhằm đáp ứng nhu cầu của những gian tham quan của khách nước ngoài.

Những năm gần đây, các doanh nghiệp du lịch rất chú trọng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và quản lý bán hàng hiệu quả du lịch Việt Nam để tận dụng nguồn khách, ITB Asia là Hội chợ Thương mại và du lịch dành cho thị trường châu Á. Có thể nói đây là hội chợ đi đầu trong việc thúc đẩy triển lãm các gian hàng và các chương trình hội nghị hội thảo để tạo liên quan đến ngành du lịch. ITB ASIA hiện nay được xem như là một kênh mở rộng thị trường có thể đem đến trao đổi kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực du lịch. ITB năm nay thu hút hàng trăm công ty trưng bày tại các khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và Trung Đông và tất cả các lĩnh vực liên quan đến ngành du lịch như hàng không và sân bay, khách sạn và resort, dịch vụ lễ hành,... Đoàn CWD đã trực tiếp làm việc với rất nhiều đối tác tại Hội chợ như Tripadvisor, TV5MONDE, Solar Empire, Geg Travel, Luxury Tours & Travel và Miki Travel... để quản lý bán hàng như CWD Tours và mở rộng thị trường.

Chuyến tham quan Hội chợ ITB Asia tại Singapore của Đoàn CWD đã thành công tốt đẹp, tiếp tục mở ra triển vọng mới cho việc mở rộng thị trường và mạng lưới liên kết các đối tác cho CWD Tours.

Thông tin chi tiết: CWD Tours

20 Thủy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Hotline: 84 – 913568880

ĐT: 84 – 4 37280939

Fax: 84 – 4 37281037

Email: nguyentuancwd@gmail.com

Một số hình ảnh:





Kim Hong - TTTT